



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่งนิติกร

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลำดับที่ ๒-๑๑ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนิติกร จังหวัดนครศรีธรรมราช และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนิติกร ดังนี้

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๑	๑๙๗๐๐๕	นางสาววิภาวรรณ รักสกุล
๐๒	๑๙๗๐๑๔	นางสาวฐิติพร เสวตศิลป์
๐๓	๑๙๗๐๑๓	นางสาวผกายวรรณ ณะช้อย
๐๔	๑๙๗๐๓๑	นางสาวแพพรพรรณ ใจรังษี
๐๕	๑๙๗๐๐๒	นายพลวัชร จินา
๐๖	๑๙๗๐๐๖	นางสาวสุนันท์ อนันท์ทาล

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มาถึงสถานที่ทำการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ก่อน ๓๐ นาที และหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุในตำแหน่งดังกล่าว

/ค) ระเบียบเกี่ยวกับ...

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติ ตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ และประพฤติตน เป็นสุภาพชน (งดใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ)

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน (ฉบับจริง) ไปในวันประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าประเมิน

๓. ในขณะที่รอเข้ารับสัมภาษณ์ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมาอันเป็นการรบกวน ผู้อื่นและต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๔. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

๕. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการ สัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ การสัมภาษณ์

๖. เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประเมินและห้ามกระทำการใดๆ เป็นการรบกวนผู้รอการประเมินรายอื่น

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยกเว้นในขณะแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ nakhonsithammarat.m-society.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพิมพ์ภักช ทิพย์ชวานนท์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช